

สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการบริการทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ลำดับที่	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ปีที่ดำเนินงาน	สถานที่จัดโครงการ
โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนบ่อหิน				
1	กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการให้บริการวิชาการทางด้านอบรมการจัดการของเสียจากชุมชน	นายพรอมา ไกรนรา	28-29 มี.ค.60	ชุมชนประมงชายฝั่งบ้านบ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
2	กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงหอยนางรมจากโรงเพาะฟักสู่ชุมชน	รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธีญรส	27-28 พ.ค.60	โรงเพาะฟักหอยทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และกลุ่มวิสาหกิจการเลี้ยงปลาในกระชัง ชุมชนตำบลบ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
3	กิจกรรมย่อยที่ 3 โครงการให้บริการวิชาการทางด้านส่งเสริมทักษะและอบรมอาชีพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้กับชุมชนประมงชายฝั่ง	อาจารย์กัญย์สิณี พันธวินิจดำรง	24-เม.ย.-60	บ้านปากคลอง ตำบลบ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
4	กิจกรรมย่อยที่ 4 โครงการให้บริการวิชาการทางด้านแปรรูปอาหารสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงชายฝั่ง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณพันธ์ โลหะลักษณะเดช	18-19 เม.ย.60	วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร บ้านปากคลอง ตำบลบ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ลำดับที่	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ปีที่ทำเนิงาน	สถานที่จัดโครงการ
5	กิจกรรมย่อยที่ 5 โครงการให้บริการวิชาการทางด้านการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงชายฝั่ง	นางสาววรรณกร พลพิชัย	รจัดโครงการ ก.ค.60	-
6	กิจกรรมย่อยที่ 6 โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนประมงชายฝั่ง	นางสาวศวรรณรัตน์ อภัยพงศ์	3-4 พ.ค.60	ห้อง วศ.306 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
7	กิจกรรมย่อยที่ 7 การเสวนารายงานผลการดำเนินงานสู่การปรับปรุงและพัฒนาแผนการดำเนินงาน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานโซ ชำเจริญ	รจัดโครงการ ก.ค.60	-
โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ ฯ				
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ 2 มิติ เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในเขตพื้นที่ อ.สิเกา จ.ตรัง	นางสาวสุมนา ปาณะรัตน์	1-3 มี.ค.59	ห้อง วศ.306 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง